

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO
(Về việc điều chỉnh thông báo tuyển sinh)

Kính gửi: Các Điểm thi và các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 10/2014 của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh xin thông báo đến các điểm thi và các thí sinh Phương thức tuyển sinh trong Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt tháng 10/2014 của Trường cụ thể như sau:


I. Phương thức tuyển sinh:

Khối dự thi	Đối tượng	Phương thức tuyển sinh cũ (theo Thông báo tuyển sinh)	Phương thức tuyển sinh mới
Khối Liên thông từ trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, bằng nghề 3/7...lên đại học	- Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, hoặc trung cấp nghề hoặc đã có bằng nghề 3/7 đúng hoặc gần chuyên ngành dự thi	- Thi tuyển	- Thi tuyển như thông báo tuyển sinh
Khối A	- Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc	- Thi tuyển	- Xét tuyển theo điều kiện:



	BTVH.		<ul style="list-style-type: none"> • Có hạnh kiểm từ khá trở lên cả 03 năm cấp 3. • Tất cả điểm trung bình từng môn học theo khối thi đã đăng ký tương ứng (05 học tính từ học kỳ 1 năm lớp 10)
	- Các thí sinh thuộc đối tượng khác	- Thi tuyển	- Thi tự luận 03 môn Toán, Lý, Hóa
Khối Liên thông từ Cao đẳng lên đại học	- Các thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo	- Thi tuyển	- Xét tuyển theo bảng điểm cao đẳng : lấy chỉ tiêu từ trên xuống theo tổng điểm trung bình chung toàn khóa học.
Khối Liên thông từ Cao đẳng nghề lên đại học	- Các thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng nghề đúng chuyên ngành đào tạo	- Thi tuyển	- Xét tuyển theo bảng điểm cao đẳng nghề : lấy chỉ tiêu từ trên xuống theo tổng điểm trung bình chung toàn khóa học.

II. Lệ phí xét tuyển



1. Đối với các thí sinh đã đóng lệ phí thi tuyển lên đại học với mức 400.000đ/thí sinh (các khối A, liên thông cao đẳng lên đại học hoặc liên thông cao đẳng nghề), đề nghị các Điểm thi hoàn trả lại cho mỗi thí sinh 280.000đ.
2. Đối với những thí sinh nộp hồ sơ mới, lệ phí xét tuyển là **120.000đ**/thí sinh.
3. Kính đề nghị các Điểm thi thông báo những thay đổi trên cho các thí sinh ở điểm thi mình biết. Những vấn đề không rõ vui lòng liên hệ Phòng đào tạo Không chính quy-trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh để được giải thích rõ hơn (Điện thoại LH: 08 37223504). Xin chân thành cảm ơn. 

Trân trọng kính chào./.


PHÒNG ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Lê Hiếu Giang

